
 

 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 ผลิตภณัฑส์ุขภาพผิด กม. 

มตชิน  เดลินวิส ์
 โพสตทู์เดย์   

ไทยโพสต ์สยามรัฐ 
ผู้จัดการรายวัน 

 

  -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคด ารงสขุ ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัด สธ. นพ.วันชัย สตัยา

วุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. และ นพ.ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นพ.สสจ. ปทุมธานี ลงพ้ืนที่ตรวจสอบโรงงานผลิต

เคร่ืองส าอาง บ.ปฐวิน จ ากดั อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เพ่ือขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิตเคร่ืองส าอางที่ได้มาตรฐาน ตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ภายใต้ พ.ร.บ. เคร่ืองส าอาง พ.ศ.2561  

    นพ.เจษฎา กล่าวว่า การตรวจสอบมาตรฐานสถานที่ผลิตเคร่ืองส าอางทั่วประเทศ หากเป็นบริษัทรายใหม่ อย.

และ สสจ.จะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสรจ็ภายใน 15 วัน ส่วนบริษัทรายเก่าจะตรวจสอบให้แล้วเสรจ็ภายในส.ค.นี้  และ

ขอเตอืนโรงงานผลิตเครื่องส าอางทุกรายให้ปฏบิตัติามกฎหมาย ผลิตตามมาตรฐาน เพราะกฎหมายฉบับใหม่มีโทษ

สงูคอื จ าคุก 1 ปี ปรับไม่เกนิ 1 แสนบาท 

    ด้าน นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ปัจจุบันโรงงานผลิตเครื่องส าอางทั่วประเทศที่ย่ืน

ตรวจสอบมาตรฐานและได้มาตรฐาน GMP ผ่านมาตรฐานเพียงแค่ 194 แห่ง ส่วนโรงงานใน จ.ปทุมธานี มีผู้ ยื่น

ตรวจสอบและได้มาตรฐาน 21 แห่ง จากทั้งหมด 1,619 แห่ง ซึ่งการให้ขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ท าให้มีผู้ไม่

สจุริตจดแจ้งเคร่ืองส าอางได้ง่าย และน าไปผลิตเครื่องส าอางปลอมหรือใส่สารอนัตราย อย.จึงได้ออกประกาศวิธกีาร

ผลิตเครื่องส าอาง โดยการยื่นจดแจ้งเครื่องส าอางผ่านระบบออนไลน์ ต้องระบุสถานที่ผลิตที่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน

และอยู่ในระบบของ อย.แล้วเท่านั้น ท าให้ต้องเร่งตรวจสอบมาตรฐานโรงงานผลิตเครื่องส าอางทั่วประเทศ เชื่อว่า

หลังเดอืน ส.ค. 2561 สถานการณ์เครื่องส าอางปลอมน่าจะดีขึ้น เหลือแค่ผู้ที่ไม่สจุริตตั้งใจท าผลิตภัณฑป์ลอม ซึ่ง

ต้องประสานกับต ารวจในการตรวจสอบและเอาผิด หากพบว่าแอบใส่สารอนัตราย เช่น สารปรอท ไฮโดรควิโนน 

วิตามนิเอแอซิด เป็นต้น จะสั่งปิดโรงงานทนัที และหากพบว่าท าให้ประชาชนตบัไตพิการ จะด าเนินโทษอาญาด้วย 

เดลินวิส ์    -เสนอข่าว นพ.ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นพ.สสจ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า จ.ปทุมธานี มีสถานประกอบการด้าน

เคร่ืองส าอาง 1,619 แห่ง แบ่งเป็นสถานที่ผลิต 1,009 แห่ง สถานที่น าเข้า 610 แห่ง มีเคร่ืองส าอางที่ผ่านการจด

แจ้ง 1,151 รายการ 

มตชิน    -เสนอข่าว พล.ท.พีระพงษ์ มานะกจิ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561 กสทช.

ร่วมกับ อย. ตรวจสอบเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีเนื้ อหาผิดกฎหมายทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และ

เวบ็ไซต ์พบว่าเป็นสปัดาห์แรกที่ไม่พบทวีีดิจิทลัที่กระท าผิด ส่วนช่องโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม/เคเบิลทวีี มีช่องใหม่

เพ่ิมเพียง 1 ช่อง ถือเป็นทศิทางที่ดี โดยผลิตภัณฑใ์หม่ที่มีเนื้ อหาโฆษณาผิดกฎหมายที่พบในสื่อโทรทศัน์และวิทยุ

สัปดาห์นี้ มี 11 ผลิตภัณฑ์ คือ 1.ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน ้านมหัวปลีผสมอินทผลัม (สูตรดั้งเดิม) ตรามิลค์ พลัส 

แอนด์ มอร์ 2.ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน า้นมหัวปลีผสมอินทผลัม (สูตรขิง) ตรามิลค์ พลัส แอนด์ มอร์ 3.ผลิตภัณฑ์

เคร่ืองดื่มน า้นมหัวปลีผสมอนิทผลัม (สตูรมะขาม) ตรามิลค์ พลัส แอนด์ มอร์ 4.ผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอาง  สกนิยูน 

ออริจินัล จิน เซง็ โกลด์ เซรั่ม 5.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน า้มันถั่วดาวอนิคา ตราเป็นเอก 6.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ธนัย์ 7.เครื่องส าอาง aliz paulin 8.ผลิตภัณฑต์ังถั่งซาร์น 9.ผลิตภัณฑค์อร์ดีน่า 10.ผลิตภัณฑพ์รหม เรด วัน และ 
11.ผลิตภัณฑด์ี-ทน่ีา ส่วนการโฆษณาผ่านเวบ็ไซต์พบการกระท าผิด 30 URL เป็นสนิค้าที่อยู่ในกลุ่มยาสมุนไพร
บ ารงุร่างกาย บ ารงุโลหิต บ ารงุก าลัง ยาท าแท้ง ขบัเลือด ขบัประจ าเดอืน และผลิตภัณฑ์เสริมสมรรถภาพเพศชาย 
     ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ช่วงสัปดาห์นี้ ยังคงพบโฆษณาผิดกฎหมายในกลุ่ม

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารที่โฆษณาว่าเป็นยารักษาโรค เป็นการโอ้อวดสรรพคุณเกนิจริง ถือเป็นการสื่อข้อความที่เป็น

เทจ็ และผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางมีการโฆษณาท าให้เข้าใจผิดในสาระส าคัญว่ามีผลต่อโครงสร้างของร่างกาย ส่วน

โฆษณาผ่านเวบ็ไซตพ์บการโฆษณาขายยาท าแท้งหลายรายการ นอกจากนี้  อย.ยังได้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกบั
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โฆษณาและขายผลิตภัณฑส์ขุภาพผ่านโซเชียลมเีดยี เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2560-20 พ.ค. 2561 มีทั้งสิ้น 1,537 เรื่อง 

ร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณา 783 เร่ือง แบ่งเป็น เครื่องมือแพทย์ 44 เรื่อง เครื่องส าอาง 149 เรื่อง ยา 178 เรื่อง 

อาหาร 401 เร่ือง และอื่นๆ 9 เร่ือง ด าเนินการแล้วทุกเร่ือง เช่น ท าหนังสอืแจ้งปิดเวบ็ไซตไ์ปที่ก.ดจิิทลัฯ แจ้งระงับ

โฆษณาและเปรียบเทยีบปรับ รวมถึงส่งเรื่องให้ บก.ปคบ. เพ่ือสบืหาผู้กระท าผิดเพ่ือขยายผลไปยังแหล่งผลิตและ

จ าหน่ายต่อไปด้วย ทั้งนี้  การจ าหน่ายยาบนเวบ็ไซต์ ผดิมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.ยา มโีทษจ าคุกไม่เกนิ 5 ปี หรือปรับ

ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และจะพ่วงกับความผิดเรื่องของการโฆษณายาด้วย มีโทษปรับไม่เกิน 
100,000 บาท 

เดลินวิส ์แนวหน้า   -เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เรียกผู้บริหาร เจ้าของโรงงาน ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องกบัการเป็นตวัแทนผลิตอาหารเสริมลดน า้หนกัลีนไม่ต ่ากว่า 10 ราย มาสอบปากค าในฐานะพยาน คาดจะมี

ความชัดเจนในสปัดาห์นี้  และจะออกหมายจับได้ในสปัดาห์หน้า  

แนวหน้า   -เสนอข่าว ผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และ

กรรมการจริยธรรม สภาการหนังสอืพิมพ์แห่งชาติ กล่าวถึงกรณีดาราและคนดังรับโฆษณาหรือรีวิวสนิค้าที่ผสมสาร

อนัตราย ซึ่งหลายคนชี้แจงว่ารู้ เท่าไม่ถงึการณ์ ว่า ถงึเวลาที่ประเทศไทยต้องท าแนวปฏบิตักิารโฆษณาสนิค้าเผยแพร่

ให้คนที่จะรับรีวิวสนิค้า ซึ่งในสหรัฐฯ มีคณะกรรมาธกิารการค้าหรือ FTC ก าหนดข้อปฏบิัติให้คนที่จะรีวิวสนิค้า ว่า
ต้องใช้จริงและนานเท่าใด รวมถงึส่งหนังสอืเตอืนคนน าเสนอไม่เหมาะสมด้วย 

 พาราควอต 

มตชิน ไทยโพสต ์โพสต์

ทูเดย์ คมชัดลึก 
สปริงนิวส ์

 
 

  -เสนอข่าว นายวิฑรูย์ เล่ียนจ ารญู ผอ.มูลนิธชิีววิถ ีเปิดเผยว่า เวลา 07.00 น. วันนี้  (5 มิ.ย.) 300 เครือข่ายเข้า

ร่วม ประมาณ 500-700 คน จะนัดรวมพลบริเวณหน้าวัดเบญจมบพิตร ก่อนเคล่ือนขบวนไปที่ท าเนียบรัฐบาล 

เพ่ือยื่นหนังสอืถึงนายกรัฐมนตรี โดยมีข้อเสนอ 3 เรื่อง คือ 1.ให้นายกรัฐมนตรีใช้อ านาจในการทบทวนมติของค

กก.วัตถุอนัตรายให้มีการแบนสารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต 2.ให้ก.เกษตรฯ เผยแพร่ข้อมูลสาร

ทดแทนเพ่ือเพ่ิมทางเลือกที่ปลอดภัยและมีประสทิธภิาพให้แก่เกษตรกรที่ยังมีความจ าเป็นต้องใช้ และเพ่ือไม่ให้

บริษัทผู้ผลิตใช้เป็นข้ออ้าง และ 3.ให้รัฐบาลหามาตรการทางการคลังในการชดเชยผู้ ได้รับความเสียหายจากการ

ได้รับสารพิษเหล่านี้  โดยการเรียกเกบ็ภาษีจากบริษัทผู้ผลิต และในเวลา 14.00 น. หลังการประชุม ครม. ได้นัด

หมายเข้าพบรมว.เกษตรฯ เพ่ือเรียกร้อง 3 เรื่อง คอื 1.ขอให้สนับสนุนการทบทวนมติคกก.วัตถุอนัตราย 2.ให้มกีาร

เสนอทางเลือกของการใช้วิธกีารอื่นทดแทนมากกว่านี้  และ 3.เสนอมาตรการเยียวยาหรือสนับสนุนหากมีเกษตรกร

ได้รับผลกระทบ 

ไทยโพสต ์ผู้จัดการ

ออนไลน ์

    -เสนอข่าว ผศ.ดร.ดุสติ อธนุิวัฒน์ ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ใน

ฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืชและการจัดการเกษตรอนิทรีย์ กล่าวว่า สารเคมีทั้ง 3 ตัว เกษตรกรไทยนิยมใช้ในการ

ก าจัดวัชพืช เนื่องจากราคาไม่สูงมากและเหน็ผลเรว็ แต่ส่งผลเสยีขั้นรุนแรง ทั้งต่อสขุภาพของเกษตรกร ผู้บริโภค 

และสิ่งแวดล้อมโดยรอบในระยะยาว หลายประเทศมมีาตรการห้ามใช้สารเคมดีงักล่าวมากว่า 10 ปี และมกีารใช้สาร

ชนิดอื่นทดแทน ซึ่งจากการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือแลกเปล่ียนองค์ความรู้  พบว่า เกษตรกรในหลายพ้ืนที่ยังขาด

ความรู้ในการใช้สารเคมใีนปริมาณที่เหมาะสม ผลตามมาที่เหน็ได้ชัดเจนคือ การตรวจพบสารเคมีตกค้างในกระแส

เลือดของเกษตรกร จ.ยโสธร 81 ราย จากทั้งหมด 82 ราย ภาครัฐจึงต้องก าหนดกรอบการใช้สารเคมอีย่างชัดเจน  

 ขยะพษิ 

เดลินวิส ์สปริงนิวส ์
กรงุเทพธรุกจิ 

 

    -เสนอข่าว นายกุลิศ สมบัติศิริ อธบิดีกรมศุลกากร เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกบั ก.อุตสาหกรรม ว่า ขณะนี้  

กรมฯ ได้ยกระดบัการตรวจสอบน าเข้าขยะอเิลก็ทรอนิกสเ์ข้ามาในไทยขั้นสงูสดุแล้ว โดยจะตรวจสอบบริษัทที่น าเข้า

ทุกตู้ 100% และจะน าเสนอรายละเอยีดการด าเนินการต่างๆ ต่อที่ประชุมครม.วันนี้  หากพบผู้น าเข้ารายใดฝ่าฝืน จะ
มกีารลงโทษขั้นสงูสดุทั้งจ าและปรับ รวมถงึจะตกีลับขยะไปต้นทาง       
    ขณะที่แหล่งข่าวจาก ก.อุตสาหกรรม ระบุว่า ขณะนี้ ก.อุตสาหกรรม อยู่ระหว่างจับตาบริษัทก าจัดกาก

อุตสาหกรรมกว่า 10 ราย จ านวนกว่าพันตู้  ที่มีหลักฐานว่าน่าจะกระท าผิดลักลอบน าขยะอเิลก็ทรอนิกส์อย่างผิด

กฎหมาย 

เดลินวิส ์มตชิน   -เสนอข่าว นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ให้สัมภาษณ์ว่า คพ.ในฐานะศูนย์ประสานงาน
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อนุสญัญาว่าด้วยการควบคุมการเคล่ือนย้ายข้ามแดนและการก าจัดซึ่งของเสยีอนัตราย (อนุสญัญาบาเซล) ประเทศ

ไทย จะร่วมกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมศุลกากร ตรวจสอบในกรณีที่มีการส าแดงเทจ็เพ่ือลักลอบน าเข้า

ขยะอนัตราย หากพบว่าเป็นการส าแดงเทจ็ จะเร่งกระบวนการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทาง โดยบริษัทที่น าเข้า

จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าด าเนินการให้การขนย้ายทั้ งหมด  และวันที่  5-7 มิ.ย.นี้  เ จ้าหน้าที่

ทรัพยากรธรรมชาตฯิ จ.ฉะเชิงเทรา ศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวันออก และส านักงานสิ่งแวดล้อม

ภาคที่ 13 (ชลบุรี) จะลงพ้ืนที่โรงงาน 2 แห่ง ใน จ.ฉะเชิงเทรา ที่มปัีญหาลักลอบน าเข้าขยะอนัตราย เพ่ือตรวจสอบ

การปล่อยมลพิษปนเป้ือนสู่สิ่งแวดล้อม เบื้ องต้นคาดว่าจะสามารถตรวจสอบสารอันตรายจ าพวกโลหะหนัก เช่น 

แคดเมยีม ตะกั่ว โครเมยีมได้ทนัท ีแต่สารบางอย่างอาจจะต้องส่งพิสจูน์ในห้องปฏบิตักิารเพ่ือความชัดเจนอกีคร้ัง 

เดลินวิส ์
สปริงนิวส ์

   -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดกีรมการแพทย์ ระบุว่า ขยะอเิลก็ทรอนิกสจ์ากต่างประเทศ หากจัดการ

ไม่ดีจะมีผลกระทบต่อสขุภาพประชาชน ที่ผ่านมา หน่วยงานด้านสขุภาพได้เฝ้าระวังผลกระทบจากกรณีนี้  เพ่ือหา

ข้อมูลพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงแต่ยังไม่ได้สรุป เพราะต้องยอมรับว่าการห้ามประชาชนเป็นเร่ืองยาก โดยเฉพาะการเกบ็

ของเก่าขาย 

 การถา่ยโอน รพ.สต. 

มตชิน    -เสนอข่าว นพ.ไพศาล เกื้ออรณุ นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า                  จ.นครศรีธรรมราช มีการถ่าย

โอนรพ.สต.แล้ว 2 แห่ง คือ รพ.สต.ปากพูน สาขาบ้านศาลาบางปู และรพ.ปากพูน สาขาบ้านตลาดหัส ไปสงักัด

เทศบาลเมอืงปากพูนตั้งแต่ปี 2550 โดยสธ.ยังดูแลด้านวิชาการ รวมถึงรพ.แม่ข่ายกย็ังให้การดูแล มีเพียงบางส่วน

ที่ อปท.บริหารเพ่ือให้เกดิสภาพคล่อง ซึ่งทั้ง 2 แห่งเป็นต้นแบบที่ดี ประการส าคัญจะต้องเกดิความพร้อมจากทั้ง

สองฝ่าย เพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุกบัประชาชน 
     ด้าน นางสาระภี ศรีพร ผอ.กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม ปฏบิัติหน้าที่ ผอ.รพ.ปากพูน สาขาบ้านตลาดหัส 

กล่าวว่า หลังถ่ายโอนรพ.มีความก้าวหน้ามากขึ้ น การบริหารงานคล่องตัวมากขึ้ น  ท าให้การดูแลประชาชนมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่ อง การท างานยังร่วมกับสสจ.และรพ.แม่ข่าย แต่โครงสร้าง

สาธารณปูโภค อาท ิอาคารรักษาผู้ป่วย อปุกรณก์ารแพทย์ หรือรถพยาบาล การว่าจ้างบุคลากร ท าให้งานขับเคลื่อน

ไปได้ด้วยด ี
    ด้าน นายประเสริฐ ทองสาด นายกเทศมนตรีต าบลบ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี กล่าวว่า คิดว่าการถ่ายโอน

เป็นเร่ืองที่ด ีชาวบ้านที่มารักษาที่รพ.สต.มคีวามประทบัใจ และมารับบริการมากขึ้น 

 ปัญหาลูกจา้ง 

ไทยรัฐ คอลัมน์ 
THE ISSUES 

    -เสนอบทความ กล่าวถงึประกาศก.การคลัง ว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานรัฐโดยค่าใช้จ่ายจากเงิน
นอกงบประมาณ ที่ท าให้บุคลากรสธ.ประท้วงรัฐบาล จนรมว.คลังต้องประชุมด่วนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

ประกาศเลื่อนระเบยีบดงักล่าวออกไปก่อน ซึ่งความเคล่ือนไหวต่อต้านระเบียบก.การคลัง ส่วนงานราชการทั้งระบบ 

9,300 แห่ง ที่มีพนักงาน ลูกจ้างรัฐ กว่า 900,000 คน คงมีการร้องตามมาเป็นระลอก ทั้งนี้  หากคลังยังคงออก

ระเบยีบโดยไม่ได้ดูรากเหง้าของปัญหาที่แท้จริง กจ็ะเกดิปัญหาตามมา เช่น พ.ร.บ.การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่ใช้บงัคบัไปก่อนหน้า ที่ท าให้หน่วยงานต่างๆ ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้     
 

สยามรัฐ 
ลดเค็มห่างไกลโรครา้ย 

    -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าคณะกรรมการนโยบายการลด

บริโภคเกลือและโซเดียมเพ่ือลดโรคไม่ติดต่อระดับชาติ มีแนวทางขับเคลื่อน 2 เรื่องส าคัญ  คือ 1.การด าเนินงาน

รพ.เคม็น้อย อร่อย (3) ดี ทั่วประเทศ 83 แห่ง ภายใต้แนวคิด "อาหารรพ.เคม็น้อย ดีต่อสุขภาพ ดีลดโรค และ

อร่อยดี" เพ่ือให้รพศ./รพท.เป็นแหล่งของอาหารโซเดียมต ่า ทั้งอาหารส าหรับผู้ ป่วย และอาหารจากร้านค้าต่างๆ 

ส าหรับญาตแิละผู้มารับบริการ 2.การปรับลดค่าปริมาณโซเดยีมจาก 2,400 มก./วัน เป็น 2,000 มก./วัน เพ่ือให้

สอดคล้องตามมาตรฐานสารอาหารที่ควรได้รับต่อวัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชาพิจารณ์ คาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายใน

สิ้นเดอืน ม.ิย.นี้  

 
ไทยรัฐ  ไทยโพสต ์ 

กรงุเทพธรุกจิ  เดลินวิส ์ 

สวท.  ส านักข่าวไทย 

รณรงคใ์ชถุ้งผา้ใส่ยา 

     -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงข่าว "กรมการแพทย์รักษ์โลก พกถุงผ้าใส่ยา

กลับบ้าน" ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป สถาบัน/รพ.ในสังกัดกรมฯ ทุกแห่ง ต้องยกเลิกการใช้

ถุงพลาสติกใส่ยา พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ รับบริการให้น าถุงผ้ามาใส่ยา เพ่ือรณรงค์ให้มีการบริหารจัดการ
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ขยะอย่างถูกต้อง ลดภาวะโลกร้อน และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อถุงพลาสติกใส่ยาให้แก่ผู้ ป่วย ตลอดจนให้

ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้  ปี 2560 หน่วยงานในสงักดักรมการแพทย์ใช้ถุงพลาสติกใส่ยา 

9,010,164 ใบ หากลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกจะช่วยลดปัญหาขยะและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก  ที่ผ่านมา

สถาบนั/รพ.ของกรมฯ เริ่มยกเลิกการใช้ถุงพลาสตกิใส่ยาไปแล้ว 18 แห่ง จาก 30 แห่ง 

 
สยามรัฐ  ข่าวสด 

เตือนรกัษาแผลดว้ยน ้ ามนต ์
     -เสนอข่าว นพ.ณรงค ์อภิกุลวณชิ รองอธบิดกีรมการแพทย์ และโฆษกกรมการแพทย ์กล่าวว่า การใช้น า้มนตซ์ึ่ง

ไม่มกีารดูแลเร่ืองความสะอาดและใช้ปากอมพ่นใส่จุดที่มีรอยปริแยกของผิวหนังจากโรคงูสวัดและแผลน า้ร้อนลวก 

จะท าให้มีโอกาสติดเชื้ อโรคเพ่ิมขึ้น เกดิการติดเชื้ อซ า้จนเข้าสู่กระแสโลหิต เกิดผลข้างเคียงร้ายแรงต่อระบบอื่นๆ 

ของร่างกาย การรักษาโรคทางผวิหนังควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพ่ือให้แพทย์ตรวจรักษาตามแนวทาง

และขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสมกบัผู้ป่วยแต่ละราย  

 
ส านักข่าวไทย 

การดูแลสุขภาพผูป่้วยมะเร็งแบบองคร์วม 
   -เสนอข่าว นพ.เกยีรติภมูิ  วงศ์รจิต อธบิดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า การดูแลสขุภาพผู้ ป่วยมะเรง็แบบ

องค์รวมตามศาสตร์แพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนทางเลือก จะเน้นธรรมชาติบ าบัด โดยมีวิธีการให้เลือก

ประยุกต์ดูแลตนเอง เช่น การท าสมาธิบ าบัด ธรรมชาติบ าบัด ดนตรีบ าบัด และวิธีการออกก าลังกายในรูปแบบ

ต่างๆ  รวมถงึการใช้สมุนไพรเป็นทางเลือกในการบ าบดั โดยมหีลักส าคญั 4 อย่าง คือ บ ารุงสขุภาพ รักษาโรค การ

คนืสู่สภาพปกต ิและสภาพจิตใจ 

 
ส านักข่าวไทย 

สมุนไพรปฐมพยาบาลแผลไฟไหม ้
    -เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถยีรรัตน์ รองอธบิดกีรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า วิธกีารรักษาแผลไฟไหม้ น า้

ร้อนลวก ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย คือ หากเกดิแผลในระดับที่ความร้อนยังไม่ท าลายถึงชั้นผิวหนังแท้ ให้รีบ

ประคบด้วยน า้เยน็หรือน า้แขง็  จากนั้นปอกเปลือกใบว่านหางจระเข้ให้เหลือแค่วุ้นใส ล้างยางสเีหลืองออกให้หมด 

ฝานเป็นแผ่นบางๆ แล้วน าไปวางบนแผลเพ่ือลดอาการปวดแสบปวดร้อน เปล่ียนตัวยาทุกคร้ังที่มีอาการร้อนขึ้นมา

ใหม่ หรืออาจน าวุ้นว่านหางจระเข้ไปแช่เยน็ก่อนน ามาวางบนแผล ซึ่งจากการวิจัยพบว่า วุ้นใสของใบว่านหางจระเข้

สามารถต้านเชื้อแบคทเีรีย ลดการอกัเสบ รักษาแผลไฟไหม้น า้ร้อนลวกได้ผล 

 
แนวหน้า 

สขุภาวะเด็กปฐมวยั  

    -เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสขุภาพจิต กล่าวในการประชุมการด าเนินงานพัฒนา
ระบบและกลไกเพ่ือสขุภาวะเดก็ปฐมวัย ว่า ต้องวางโครงสร้างการด าเนินงานที่เป็นข้อก าหนดของศูนย์พัฒนาเดก็

เลก็ (ศพด.) ให้สามารถตอบสนองสถานการณปั์ญหาของเดก็ปฐมวัยของพ้ืนที่ที่อยู่ในความดูแลของอปท.ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ โดยสร้างการมส่ีวนร่วมระหว่างครอบครัวกบัแกนน าชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่ 

ตั้งแต่ปัญหาเรื่องพัฒนาการ สขุภาพ พฤติกรรมเดก็ หรือกรณีประเดน็ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย ครอบครัว
แหว่งกลาง เพ่ือให้พัฒนาการเดก็ดขีึ้น ปัญหาลดลง ครอบครัวได้รับสวัสดกิารมากขึ้น  

 

แนวหน้า 

เครือข่าย อย.นอ้ย 

    -เสนอสกูป๊ นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ในงาน 

"รปูแบบการพัฒนาพฤตกิรรมขยายกว้างไกล สร้างเดก็ไทยห่างไกล โรค NCDs" ให้กบั 14 โรงเรียนที่มีผลงานเด่น

ในการขยายผลการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือลด

ปัจจัยเสี่ยงของการเกดิโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง (NCDs) ณ ห้องประชุม อย. 

 
ไทยรัฐ 

ยติุปัญหาวณัโรคในเรือนจ า จ.สมุทรปราการ 

    -เสนอข่าว นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นพ.สสจ.สมุทรปราการ กล่าวว่า การด าเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคใน

เรือนจ ากลางสมุทรปราการ เน้นการท างานแบบบูรณาการร่วมกบัสสจ.สมุทรปราการ รพ.บางบ่อ และสสอ.บางบ่อ 

โดยให้ความรู้แก่ผู้คุมและผู้ ต้องขัง เร่งรัด ค้นหา คัดกรองผู้ ต้องขังทุกคน ให้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้ อและผู้ ป่วยวัณ

โรคด้วยระบบยาระยะสั้น ปัจจุบันเรือนจ ากลางสมุทรปราการ มีผู้ ต้องขังทั้งสิ้น 7,022 คน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่

ราชทณัฑ ์และเจ้าหน้าที่อื่นๆ จ านวน 166 คน 

 


